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Skólaráð 24. mars 2022 

Mætt: Ásgerður Þorgeirsdóttir skólastjóri, Magnea Waltersdóttir fulltrúi 

foreldra/formaður foreldrafélags Njarðvíkurskóla, Hilma Hólmfríður 

fulltrúi foreldra, Vordís Heimisdóttir fulltrúi starfsmanna, Jóhann Gunnar 

fulltrúi kennara, Hulda Hauksdóttir fulltrúi kennara, Hámundur Örn 

fulltrúi grenndarsamfélagsins/framkvæmdarstjóri UMFN, Nadía Líf 

fulltrúi nemenda/formaður nemendaráðs, Kristín Arna fulltrúi nemenda 

og Guðný Karlsdóttir aðstoðarskólastjóri/fundarritari. 

 

1. Rætt um skóladagatal næsta skólaárs og það lagt til samþykktar. 

Hugmynd að senda skóladagatalið á hverfisleikskólanna (Gimli og 

Hjallatún) til samræmingar á starfsdögum.  

2. Skóladagatalið samþykkt og fundarmenn undirrita skjal því til 

samþykkis.  

3. Rætt um næsta skólaár, búið að auglýsa stöður. Nokkrar umsóknir 

komnar inn. 

4. Ásgerður ræddi um þemadaga sem voru tengdir 80 ára afmæli 

skólans. Nemendaráð vann með til að gera danspartýið og skreyta 

fyrir afmælisveisluna. 

5. Ásgerður fór yfir væntanlega árshátíð skólans 7. apríl. Hefðbundin 

dagskrá í íþróttahúsi með atriðum nemenda. Eftir árshátíðina er 

farið yfir í skóla þar sem nemendum, foreldrum og starfsfólki 

verður boðið upp á kaffi, gos og muffins sem verða bakaðar í 

heimilisfræði.  

6. PISA verður lagt fyrir nemendur í 10. bekk föstudaginn 25. mars.  

7. Ásgerður fór yfir væntanleg verkefni í viðhaldvinnu við skólann. 

Vinna við endurskoðun á skólalóðinni í ferli með verkfræðingi frá 

Eflu. 

8. Önnur mál: 

a. Magnea sagði frá skilaboðum frá FFGÍR, mun senda á 

Ásgerði 

b. Rætt um opið hús hjá nemendaráði sem heppnaðist vel, 

páskabingó í næstu viku, nemendaráð er að útfæra hugmynd 

með að hanna skólapeysur,  

c. Hilma spurði um fleiri viðburði vegna afmælis skólans þar 

sem væri jafnvel hægt að koma með gjöf frá foreldrafélagi 

skólans. 

 


